

Số: /BC-HĐND

Bù Đắng, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VII**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VII vào ngày 02 và ngày 03/11/2023 trên địa bàn 16/16 xã, thị trấn. Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 7,8 HĐND huyện khóa VII; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6; giải trình, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VII.

Có 28/30 vị đại biểu tham dự (*vắng 02 đại biểu: ông Bùi Đại Nam; ông Diểu Hiêng*). Tại hội nghị có 717 cử tri với 122 ý kiến. Đa số các ý kiến đã được đại biểu, UBND huyện và các cơ quan liên quan giải trình tại hội nghị. Các ý kiến còn lại Thường trực HĐND huyện tổng hợp từ các Tổ đại biểu của HĐND huyện và của UBMTTQVN huyện đối với các ý kiến còn tiếp thu, chưa được giải trình, đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời theo thẩm quyền như sau:

#### **1. Lĩnh vực giao thông**

##### **- Cử tri Trần Thị Tuyết – thôn 3, xã Nghĩa trung phản ánh:**

Tuyến đường chính thôn 3 đi thôn 2 hiện tại đã hư hỏng nặng, hai bên lề đường đã bị xói mòn, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Năm 2021, UBND huyện có ghi vốn đầu tư, nâng cấp; xã triển khai thực hiện vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng, được người dân nhất trí đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện chưa thực hiện phân bổ vốn đầu tư. Đề nghị UBND huyện xem xét, cân đối ngân sách bố trí vốn để đầu tư tuyến đường này.

##### **- Cử tri Nguyễn Đức Chính –thôn 1, xã Đường 10 phản ánh:**

Tuyến đường số 4, số 6 ở ngay TTHC xã đã giải phóng mặt bằng từ lâu mà nhưng chưa thấy triển khai thực hiện. Đề nghị huyện quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

##### **- Cử tri Nguyễn Thế Dũng - thôn 5, xã Đường 10 phản ánh:**

Tuyến đường bê tông xi măng đoạn từ cây xăng Chung Triều đi Thủy điện Đăk Glun 1 do Bình đoàn 16 đầu tư năm 2020, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa để thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

##### **- Cử tri Nguyễn Thanh Đồng - thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhou phản ánh:**

Tuyến đường giao thông từ ngã ba Nùng đi Đak Xuyên (BQLDA&XD huyện chủ đầu tư đến tháng 12/2023 hết thời gian bảo hành), hiện nay đã xuống

cấp; công thoát nước ở đầu đường nhỏ hơn mặt đường, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQLDA&XD huyện sớm kiểm tra, khắc phục khi còn thời gian bảo hành để đảm bảo chất lượng công trình và người dân đi lại thuận lợi.

**- Cử tri Điều Py On - thôn Đak Nung, xã Đak Nhou phản ánh:**

Tuyến đường từ thôn Đak Xuyên đi thôn Đak Nung đã được Ban Dân tộc tỉnh đầu tư cách nay 20 năm; hiện nay đường xuống cấp hư hỏng nặng. Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện.

**- Cử tri Điều Chon – thôn 6, xã Đoàn Kết phản ánh:**

Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm xây dựng cầu kết nối giữa Đoàn Kết và Minh Hưng (theo quy hoạch) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi qua khu công nghiệp Minh Hưng.

**2. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng.**

**- Cử tri Điều Noi – thôn 1- xã Đồng Nai kiến nghị phản ánh:**

Hiện nay trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn thôn 1, xã Đồng Nai có từ 04 đến 05 tàu hút cát từ xã Đăng Hà sang xã Đồng Nai để hút cát với công suất rất lớn dễ gây sạt lở và gây nguy hiểm đến các hộ dân sống dọc hai bên bờ sông, gây bức xúc trong bà con nhân dân trên địa bàn thôn. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan kiểm tra xử lý thật nghiêm đối với trường hợp trên.

**- Cử tri Nguyễn Văn Hùng - thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình phản ánh:**

Ông có 3 miếng đất đều bị cấp chồng sổ với đất của người khác, 10 năm qua ông đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan sớm giải quyết để gia đình ông yên tâm canh tác, phát triển kinh tế gia đình.

**- Cử tri Nguyễn Công và cử tri Nguyễn Văn Vũ – thôn 6, xã Nghĩa Trung phản ánh:**

Năm 2018, hai hộ gia đình ông có đất thuộc diện bị thu hồi trong việc thực hiện dự án xây dựng chợ Bù Na. Gia đình ông đã đồng ý giao lại đất để thực hiện dự án. Khi bàn giao thì có sự thống nhất giữa chính quyền, nhà đầu tư và gia đình là sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình 01 lô đất tái định cư theo giá nhà nước, nên cứ yên tâm giao đất. Đến nay dự án xây dựng chợ Bù Na đã hoàn thành và đi vào hoạt động, nhưng việc giao đất tái định cư thì nhà đầu tư không thực hiện theo sự thỏa thuận. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét, để gia đình ông được giao đất tái định cư cũng như mua đất theo giá nhà nước quy định.

**- Cử tri Huỳnh Thị Thanh Tâm – thôn 1, xã Nghĩa Trung phản ánh:**

Thực hiện theo chủ trương của UBND huyện về việc mở rộng diện tích chợ Bù Na do công ty Mỹ Lệ thực hiện: Ngày 16/6/2000 gia đình bà có thống nhất với UBND huyện cùng Công ty Mỹ Lệ giao 559,3m<sup>2</sup> cho Công ty Mỹ Lệ mở rộng chợ. Ngày 30/5/2023 gia đình bà có gửi đơn cho HĐND & UBND huyện về việc giải quyết phần đất còn lại (tái định cư) cho gia đình bà nhưng chưa được trả lời. Ngày 02/8/2023 gia đình bà tiếp tục đưa đơn đề nghị UBND huyện và công ty Mỹ Lệ xem xét giải quyết nội dung trên.

Ngày 17/8/2023, UBND huyện có Công văn trả lời (Công văn số: 1543/UBND-KT ngày 17/8/2023 của UBND huyện Bù Đăng về việc trả lời đơn

kiến nghị của cử tri). Qua nội dung Công văn trả lời của UBND huyện bà không đồng ý:

+ Việc xác định phần đất còn lại cũng như tái định cư đất (theo như sự thống nhất của UBND huyện, Công ty Mỹ Lệ cùng gia đình) của gia đình bà tại Chợ Bù Na tính từ thời điểm từ ngày 16/6/2000 đến nay là quá lâu. Xin hỏi việc này có đúng với luật định hay không ?

+ Nếu như chờ đợi giai đoạn 2 thực hiện công trình chợ Bù Na xong mới giải quyết phần đất còn lại cũng như tái định cư cho gia đình bà (theo công văn trả lời của huyện ngày 17/8/2023) thì đúng luật hay không, đúng với tinh thần bồi thường, tái định cư cho hộ dân để thực hiện các công trình dự án hay không?

+ Nếu chờ đợi giai đoạn 2 thực hiện công trình chợ Bù Na thì thời gian nào mới thực hiện được? Giả sử công trình này 5 hoặc 7 năm sau thực hiện thì gia đình bà cũng phải chờ đến thời điểm đó hay sao? Vấn đề này gia đình bà cảm thấy rất khó khăn trong việc định hướng kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

+ Việc thực hiện xác định phần đất còn lại cũng như tái định cư phần đất đã được thống nhất giữa UBND huyện, công ty Mỹ Lệ cùng gia đình bà có đúng hay không ? Đề nghị trả lời bằng văn bản cho bà được biết

**- Cử tri Nguyễn Bằng - thôn 2, xã Minh Hưng phản ánh:**

Gia đình ông có mảnh đất tại thôn 2, năm 2005 gia đình ông tiến hành xây dựng nhà ở trên phần đất nêu trên khi đó giáp nhà ông là vườn điều chưa hình thành con đường như hiện nay. Đến năm 2010 chủ phần đất vườn điều giáp nhà ông tự ý mở con đường và phân lô bán nền cho nhân dân vào sinh sống. Hiện nay khi gia đình ông đi đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ đỏ sang sổ hồng thì thể hiện con đường và đất nhà ông nằm một phần trong hành lang đường bộ. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét và giải quyết dứt điểm nội dung nêu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông.

**- Cử tri xã Minh Hưng phản ánh:**

+ Đề nghị UBND huyện có giải pháp giải quyết dứt điểm các kiến nghị liên quan đến khu dân cư thôn 3 để nhân dân ổn định cuộc sống.

+ Đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của bà Phạm Thị Huệ- thôn 3, xã Minh Hưng. Bà không nhất trí với các nội dung trả lời đơn kiến nghị của bà tại Thông báo số 1318/TB-UBND ngày 08/9/2022 của UBND huyện Bù Đăng. Đề nghị huyện xem xét giải quyết.

**- Cử tri Tô Mạnh Cường -thôn 9, xã Đức Liễu phản ánh:**

Việc quy hoạch KDC khi đầu tư xây dựng các công trình, chỉ phát triển được ở mỗi khu vực đó chứ không phát triển được hết trên địa bàn toàn xã nhưng ảnh hưởng lớn đến việc mua bán đất của người dân... Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét chọn quy hoạch KDC cho phù hợp.

**- Cử tri Lê Tiến Điện - thôn 6, xã Đức Liễu phản ánh:**

Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết dứt điểm các ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến đập Darana.

**- Cử tri Tô Mạnh Cường - thôn 9, xã Đức Liễu phản ánh:**

Hiện nay việc đăng ký cấp đất thổ cư cho người dân giải quyết rất chậm, ảnh hưởng đến việc xây nhà và công trình xây dựng sẽ vi phạm, vì xây dựng trái phép; việc giải quyết cấp đất ở cho người dân chưa phù hợp, cụ thể: Người đăng ký trước

thì được giải quyết sau, người đăng ký sau thì được giải quyết trước, sinh ra vấn đề tiêu cực. Đề nghị UBND huyện quan tâm có giải pháp phù hợp.

**- Cử tri Vũ Thị Phương- thôn Đak Wí, xã Đak Nhou phản ánh:**

Tháng 5/2022, thôn Đak Wí có 04 hộ nuôi heo bị dịch và đã được UBND xã, Phòng NN&PTNT huyện đến lập biên bản tiêu hủy. Hiện nay đã có 02 hộ được hỗ trợ, còn 02 hộ chưa được hỗ trợ (hộ ông Đàm Văn Huệ và Hà Văn Tập). Nội dung này, cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Phòng NN&PTNT sớm tham mưu UBND huyện giải quyết để giảm bớt khó khăn cho 2 hộ trên.

**- Cử tri Bùi Văn Du - thôn Thống Nhất, xã Đak Nhou phản ánh:**

Hiện nay, trên địa bàn thôn Thống Nhất có lò sậy cà phê của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, khi xả khói sậy cà phê thì bốc mùi rất khó thở, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân trong thôn (vừa qua có đoàn vào kiểm tra, kết luận là đảm bảo theo quy định, nhưng thật sự là mùi rất khó chịu). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn có giải pháp xử lý để đảm bảo môi trường không khí an toàn cho người dân trong thôn.

**- Cử tri Nguyễn Quyết Thắng - thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhou phản ánh:**

Trên địa bàn xã Đak Nhou có bãi rác tạm thời ở thôn Thống Nhất, hiện nay bãi rác này đã quá tải, rất ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của bà con nhân dân xung quanh. Đề nghị UBND huyện sớm đầu tư bãi rác cho xã Đak Nhou để đảm bảo tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

**- Cử tri Nguyễn Văn Chương - thôn 1, xã Đoàn Kết phản ánh:**

Hiện nay bãi rác thôn 1 đã quá tải, các xe tập kết rác đổ rác ngay trên đường trong khu vực bãi rác, bên cạnh đó khi vận chuyển vào bãi rác làm vương vãi rác trên đường, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm có giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe người dân.

**- Cử tri Nguyễn Đức Chính- thôn 1, xã Đường 10 phản ánh:**

Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm quy hoạch bãi rác để người dân có nơi tập kết rác thải.

**- Cử tri xã Đường 10:**

Phản ánh tình trạng khai thác đá tại thôn 5 xã Đường 10 đang hoạt động trở lại, nhiều lần cử tri phản ánh với UBND xã nhưng không hiệu quả; nếu thông tin phản ánh bị lộ ra ngoài sẽ bị hăm dọa do đó đề nghị huyện chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng khai thác đá trái pháp luật.

**- Cử tri các xã Phú Sơn, Thọ Sơn, Phước Sơn, Đường 10 phản ánh:**

Thời gian các trang trại nuôi heo, xả nước thải, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đã kiến nghị nhiều lần tại các đợt TXCT, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có liên quan sớm kiểm tra và xử lý thật nghiêm, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

**3. Về chế độ chính sách.**

**- Cử tri Trịnh Bá Hiệp - thôn 6, xã Đường 10 phản ánh:**

Thời gian qua, việc nhận tiền chi trả trợ cấp cho người cao tuổi gặp nhiều khó khăn, Bưu điện thay đổi lịch chi trả liên tục, bên cạnh đó yêu cầu người hưởng

trợ cấp phải mở tài khoản tại Ngân hàng, trong khi đó các cụ già yếu không thể đi lại được. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng liên quan quy định thời gian nhận tiền cụ thể, hoặc có thể chuyển tiền trợ cấp trên về địa phương (xã) để thuận tiện hơn khi người cao tuổi đến nhận tiền trợ cấp hoặc cho phép ủy quyền để chuyển tiền trợ cấp vào số tài khoản của người thân (*không nhất thiết bắt buộc mở tài khoản riêng vì việc đi lại làm thủ tục mở thẻ, giấy tờ của người già, khuyết tật gặp nhiều khó khăn*).

**- Cử tri Nguyễn Quang Hanh - thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhou phản ánh:**

+ Hiện nay, theo chủ trương là đối tượng bảo trợ xã hội được cấp hỗ trợ hàng tháng bắt buộc chi qua thẻ ATM Ngân hàng là đúng; tuy nhiên, hàng tháng các đối tượng bị trừ phí thẻ quá cao (16.500 đồng/tháng). Đề nghị UBND huyện làm việc với ngành Ngân hàng miễn phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội hoặc có hình thức cấp khác cho phù hợp.

+ Hàng năm, huyện có quyết định cho chủ trương hỗ trợ tiền Tết cho CB, CC, VC, NLĐ trên địa bàn huyện (giao các cơ quan, các địa phương thực hiện); nhưng mấy năm nay, chức danh Chủ tịch Hội người Cao tuổi xã Đak Nhou không được hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã cân đối nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho các chức danh lãnh đạo của các hội đặc thù, vì các hội này chỉ có định suất, không có kinh phí hoạt động theo lương.

#### **4. Lĩnh vực điện.**

**- Cử tri Trịnh Xuân Lên –thôn 6, xã Đường 10 phản ánh:**

Khu dân cư đội 3, thôn 6 (Khu vực Cầu Mới) có trên 20 hộ chưa có điện thấp sáng. Đề nghị ngành điện quan tâm đầu tư hạ thế (khoảng 1km), đường dây điện người dân tự kéo, hiện nay xuống cấp, trụ điện bị gãy, đổ... nguy hiểm đến tính mạng người dân.

**- Cử tri Lê Xuân Chinh -thôn 7, xã Đức Liễu phản ánh:**

Đường điện thuộc tuyến đường 36 thôn 7 (trục chính) nhưng chưa được hạ thế, dây điện chằng chịt dễ chập cháy. Đề nghị điện lực Bù Đăng xem xét sớm giải quyết để người dân tổ 5, thôn 7 có điện thấp sáng, phát triển sản xuất và an toàn hơn.

#### **5. Lĩnh vực khác.**

##### **5.1. Công an huyện**

**- Cử tri Đỗ Thị Loan - thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhou phản ánh:**

Hiện nay, các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Đak Nhou có chiều hướng gia tăng như: Tình hình sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy; thanh thiếu niên phóng xe lạng lách... Đề nghị Công an huyện phối hợp và chỉ đạo Công an xã Đak Nhou tăng cường công tác tuần tra nhiều hơn, nhằm giáo dục, răn đe giảm thiểu các trường hợp vi phạm về TTXH trên địa bàn để xã Đak Nhou đảm bảo tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

**- Cử tri Nguyễn Văn Tuấn- thôn 2, xã Đức Liễu phản ánh:**

Ngày 01/01/2023 người dân sử dụng thẻ CCCD và bị thu hồi sổ hộ khẩu, việc này gây khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời cho ông được biết

Công văn thu hồi sổ hộ khẩu là cơ quan chức năng nào và quy định như vậy có phù hợp hay không ?

**- Cử tri xã Đường 10 phản ánh:**

Năm 2022, các xe múc, xe ben khai thác, vận chuyển đá bị cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ tại UBND xã sau đó đưa về Công an huyện đã xử lý như thế nào?

**5.2. Đội quản lý Thị trường số 3**

**- Cử tri Nguyễn Thượng Dũng - thôn 3, xã Đoàn Kết phản ánh:**

Đề nghị Đội quản lý thị trường số 3 tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và quản lý về chất lượng, giá thành trên địa bàn huyện để người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp.

**5.3. Trung tâm Y tế huyện**

**- Cử tri Tạ Ngọc Phú - thôn 4, xã Đoàn Kết phản ánh:**

Hiện nay người dân đi khám bệnh BHYT nhưng Trung tâm Y tế không cấp thuốc, trả lời là không có thuốc và các vật tư khác, đề nghị người dân ra bên ngoài mua, như vậy làm người dân không tin vào việc mua thẻ BHYT. Đề nghị Trung tâm Y tế trả lời cho dân được biết.

**5.4. Trung tâm viễn thông huyện**

**- Cử tri xã Thống Nhất phản ánh:**

Hiện nay khoảng 100 hộ dân thôn 9 thuộc tổ 5, 6,7 không có sóng viễn thông. Đề nghị UBND huyện quan tâm có ý kiến với ngành chức năng có liên quan lắp đặt trạm thu phát sóng viễn thông cho nhân dân tại khu vực sử dụng.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VII. Thường trực HĐND huyện tổng hợp gửi đến UBND huyện, Công an huyện, Điện lực Bù Đăng, Trung tâm Viễn thông huyện, Đội quản lý thị trường số 3, Trung tâm Y tế xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri được biết./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND cấp xã;
- Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**